

Đấu tranh, bảo vệ bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh

PGS, TS DOÃN THỊ CHÍN

Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Email: doanthichin@ajc.edu.vn

Nhận ngày 29 tháng 11 năm 2019; chấp nhận đăng ngày 15 tháng 12 năm 2019

Tóm tắt: Bài viết tập trung phê phán một số quan điểm nhằm đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin, thực chất là nhằm phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tiến tới phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng. Trên cơ sở vạch trần những thủ đoạn để cổ súy cho luận điểm này, tác giả bài viết đã khẳng định bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời đề xuất giải pháp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch.

Từ khóa: tư tưởng Hồ Chí Minh; đấu tranh; bảo vệ; bản chất cách mạng; khoa học.

Abstract: The article criticizes the views, which opposite Ho Chi Minh thought with Marxism and Leninism, denying Marxism and Leninism and denouncing the ideological foundation of the Party. By clarifying the tactics to promote this argument, the author emphasizes the revolutionary and scientific value of Ho Chi Minh thought and proposes the solutions to fight against the hostile forces in denouncing Ho Chi Minh thought.

Keywords: Ho Chi Minh thought; fight; protect; revolutionary, scientific value.

Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài của cách mạng Việt Nam. Người đã để lại một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam kể từ khi có Đảng đã chứng minh tính đúng đắn và sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tại Đại hội VII, Đảng ta khẳng định:

“Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động...”⁽¹⁾. Đại hội IX của Đảng làm rõ nội hàm: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại,... Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta”⁽²⁾. Trên thực tế, Đảng Cộng sản Việt

Nam là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước và Hồ Chí Minh là hiện thân trọn vẹn nhất cho sự kết hợp đó, là tiêu biểu sáng ngời cho sự kết hợp giai cấp và dân tộc, dân tộc và quốc tế, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Thế nhưng, có người cho rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin chủ yếu thiên về đấu tranh giai cấp, đối lập với tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng đề cao đoàn kết và thống nhất; Hồ Chí Minh là người theo chủ nghĩa dân tộc chứ không theo chủ nghĩa cộng sản, chỉ nhấn mạnh đến đoàn kết chứ không nhấn mạnh đến đấu tranh, Hồ Chí Minh là “nhà dân tộc chủ nghĩa chứ không phải nhà mác-xít”. Từ đó, họ tập trung phủ nhận giá trị lý luận, thực tiễn, khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh và những đóng góp to lớn của Người đối với dân tộc và phong trào cách mạng thế giới. Một số luận điệu khác lại đề cao, tuyệt đối hóa tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin đối với cách mạng Việt Nam.

Việc hạ thấp hoặc tuyệt đối hóa vai trò tư tưởng Hồ Chí Minh như trên đều nhằm đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin, thực chất là phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tiến tới phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng. Để thực hiện mục đích bảo vệ và tuyên truyền “sâu rộng” luận điểm này những “học giả”, những phần tử cơ hội đã phải dùng nhiều thủ đoạn lừa bịp, thâm độc:

Thứ nhất, họ cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ nhấn mạnh đến đấu tranh dân tộc còn chủ nghĩa Mác - Lênin nhấn mạnh đến đấu tranh giai cấp, do vậy tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ có giá trị trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, chứ không có giá trị đối với sự nghiệp cách mạng nước ta trong giai đoạn hiện nay. Thực chất là họ xuyên tạc, phủ nhận vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin đối với tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm tách tư tưởng Hồ Chí Minh với bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Thứ hai, khẳng định “tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là chủ nghĩa dân tộc”, các thế lực thù địch muốn đồng nhất “chủ nghĩa dân tộc” trong tư tưởng của Người là chủ nghĩa dân tộc sô vanh, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, mang bản chất của giai cấp tư sản. Đây là một thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch.

Thứ ba, đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam. Lợi dụng sự sụp đổ ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, các thế lực thù địch cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, không còn phù hợp. Chỉ có tư tưởng Hồ Chí Minh là đáng giá, ở Việt Nam hiện nay chỉ cần dựa vào tư tưởng Hồ Chí Minh và đề cao thành chủ nghĩa Hồ Chí Minh. Đây là một luận điểm cũng nhằm tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin.

Mục đích sâu xa của những luận điểm đó là đối lập giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin. Đây là một luận điệu hết sức nguy hiểm, vì làm như vậy là tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, thực chất là cô lập, làm suy yếu tư tưởng Hồ Chí Minh và cuối cùng là để phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tiến tới phủ định chính tư tưởng của Người, làm suy yếu nền tảng tư tưởng của Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng, muốn Việt Nam thay đổi chế độ chính trị, thực hiện đa nguyên, đa đảng, từ bỏ mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Một điều có thể khẳng định, việc tách rời chủ nghĩa Mác - Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh của chúng thể hiện rõ quan điểm thù địch, đi ngược lại lập trường, quan điểm, lợi ích của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam. Mưu đồ thâm hiểm mà chúng nhằm tới là xuyên tạc, phủ nhận và hạ bệ cả chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chúng ta đều biết rằng, việc tách rời chủ nghĩa Mác - Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh là sự nhận thức phiến diện, siêu hình, không khoa học. Bởi vì, tư tưởng Hồ Chí Minh thống nhất với chủ nghĩa Mác - Lênin ở bản chất khoa học và cách mạng, ở lý tưởng và mục tiêu nhân văn là giải phóng dân tộc, giai cấp, và con người. Chủ nghĩa Mác - Lênin là khoa học về những quy luật phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; về cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động chống mọi sự áp bức, bất công; về xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa. Chủ nghĩa Mác - Lênin ra đời trên mảnh đất hiện thực là thực tiễn đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân - lực lượng xã hội đại biểu cho phương thức sản xuất tiên tiến nhất của lịch sử phát triển nền sản xuất vật chất của nhân loại. Đồng thời, là sự tổng hòa từ nhiều nguồn tri thức của loài người,

thu nhận tinh túy từ các tư tưởng tiến bộ và không ngừng được bổ sung, hoàn bị bằng những kinh nghiệm từ thực tiễn lịch sử được khái quát lên tầm lý luận. Sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin không nhằm tự thân mà nhằm đấu tranh để cải tạo thế giới, hướng đến giá trị nhân văn cao cả là giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Chủ nghĩa Mác - Lênin lấy giai cấp công nhân làm vũ khí “vật chất”, còn giai cấp công nhân lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm vũ khí “tinh thần”.

Mặt khác, nghiên cứu nguồn gốc quá trình hình thành và phát triển, nhận thấy tư tưởng Hồ Chí Minh có nguồn gốc từ văn hóa dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại mà đỉnh cao là chủ nghĩa Mác - Lênin. Chủ nghĩa Mác - Lênin là nguồn gốc lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, tư tưởng Hồ Chí Minh kế thừa, phát triển, làm phong phú, sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin; vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh là toàn bộ chiến lược từng bước đưa cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân lên cách mạng xã hội chủ nghĩa; là ngọn cờ tư tưởng và kim chỉ nam dẫn dắt sự nghiệp giải phóng dân tộc trước kia, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Hồ Chí Minh đã nêu bật tầm quan trọng của chủ nghĩa Mác - Lênin đối với Đảng: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”⁽³⁾. Với Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác - Lênin là “cẩm nang thần kỳ”, là “trí khôn” của Đảng ta. Nó là kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin “làm cốt” là sự khái quát cô đọng, súc tích và đặc sắc của Hồ Chí Minh về giá trị, sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin với vai trò là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng.

Vì thế, chủ động đấu tranh, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc một cách có hiệu quả là góp phần bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trên

con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Để làm được điều đó, chúng ta cần tập trung vào một số nội dung, giải pháp cơ bản sau:

Một là, tiếp tục làm rõ những giá trị to lớn, ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc của di sản tư tưởng Hồ Chí Minh. Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện tầm cao trí tuệ, tấm lòng vì dân vì nước, tầm nhìn sâu rộng về những vấn đề chiến lược của cách mạng, về sự chỉ đạo chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, nhất là ở những thời điểm bước ngoặt của cách mạng. Do đó, chúng ta cần tiếp tục làm rõ tính khoa học và cách mạng, giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định một cách rõ ràng giá trị lý luận và thực tiễn của những quan điểm khoa học và cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng đó đã được thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam kiểm nghiệm, minh chứng là hoàn toàn đúng đắn, thực sự là nền tảng tư tưởng của Đảng và nhân dân ta.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh; về tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng; về âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch để từ đó thúc đẩy mọi người tự giác tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh. Tiếp tục phát huy thế mạnh của các kênh thông tin, đặc biệt, tăng cường xây dựng các trang web, diễn đàn trên mạng xã hội để đăng tải các tin, bài viết nhằm tuyên truyền về vị trí, tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, góp phần đấu tranh, phân bác các luận điệu xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ba là, khẳng định những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nỗ lực phấn đấu của Đảng và nhân dân ta thực hiện di sản tư tưởng của Người trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Trên thực tế, chúng ta đã từng bước đấu tranh theo hướng này và có hiệu quả rõ ràng. Tuy nhiên, trong thời gian tới, việc khẳng định những thành tựu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội mà Đảng và nhân dân ta thực hiện theo tư tưởng của

Người vẫn cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa; khẳng định rõ những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Có được những thành tựu đó là bởi Đảng và nhân dân ta luôn trung thành, kiên định và vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng.

Bốn là, không ngừng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Điều có ý nghĩa quyết định để phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc là Đảng và Nhà nước lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả; khắc phục những yếu kém, khuyết điểm, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Phải làm cho mọi người dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. Phải thực hiện chủ trương, chính sách hợp lòng dân; phải “hết sức làm” những việc gì có lợi cho dân, “hết sức tránh” những việc gì có hại đối với dân. Chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trong mọi trường hợp, phải cố gắng đảm bảo thực hiện các mục tiêu xã hội, như: tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Tính chủ động trong đấu tranh bác bỏ mọi luận điệu sai trái, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh đòi hỏi hơn lúc nào hết chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngang tầm nhiệm vụ, xem đây là nhiệm vụ then chốt và thực hiện đúng với tinh thần là nhiệm vụ then chốt mà Đảng ta đã nhiều lần nhấn mạnh. Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của nhân dân ta. Sức mạnh của lòng tin và tinh thần đoàn kết toàn dân tộc sẽ lấp đi những kẽ hở mà các thế lực thù địch có thể lợi dụng len lỏi để chia rẽ nội bộ, quấy nhiễu lòng dân. Vì thế, trong tình hình hiện nay, chúng ta càng phải ra sức chăm lo, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xem đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, động lực chủ yếu và là nhân tố quyết định thắng lợi của sự

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Năm là, có giải pháp phù hợp trong đấu tranh bác bỏ các luận điệu sai trái, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh. Hiện nay, chúng ta cần nhìn nhận và xem xét vấn đề nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch một cách thực tế, thấu đáo, hiện thực và phù hợp hơn. Cần thực hiện đúng theo phương châm “thêm bạn, bớt thù” mà Hồ Chí Minh đã chỉ dẫn trong đấu tranh phản bác, phải có sách lược đúng đắn, xem xét từng đối tượng cụ thể trong đấu tranh. Điều quan trọng là phải biết cách đấu tranh, bác bỏ phù hợp với từng đối tượng, trên từng luận điểm sai trái, trên từng phương tiện truyền thông; nghiên cứu kỹ quan điểm sai trái, thù địch mà viết bài đấu tranh phản bác. Đồng thời, nắm chắc nội dung, ý đồ tư tưởng, dụng ý, mưu đồ, các góc độ ảnh hưởng và tác động của quan điểm sai trái, thù địch, nắm vững hoàn cảnh, bối cảnh và lực lượng cụ thể đưa ra quan điểm đó. Từ đó, sử dụng đúng cả về lý luận, luận cứ và bút pháp đấu tranh, nâng cao chất lượng bài viết đấu tranh, phản bác; vạch rõ tính chất phản khoa học, phi lịch sử, phản động về chính trị, tính chất sai trái, thù địch và sự nguy hiểm của các quan điểm sai trái, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh. Khắc phục mọi biểu hiện đấu tranh qua loa, chỉ hô hào chung chung, hời hợt. Đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh không phải chỉ để phản bác, mà điều quan trọng còn phải nhằm trực tiếp phục vụ cho yêu cầu chính trị, tư tưởng cụ thể ở thời điểm viết bài, bảo vệ được những giá trị của tư tưởng của Người. Phải vạch rõ tính chất phản khoa học, vô căn cứ của các quan điểm sai trái, xuyên tạc. Nếu không làm rõ được tính chất phản khoa học của các quan điểm sai trái, xuyên tạc; không chỉ ra được cụ thể quan điểm sai trái về tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng ở chỗ nào hoặc chỉ ra một cách chung chung thì nội dung đấu tranh thiếu sức thuyết phục, không hiệu quả./.

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đảng toàn tập*, T51, Nxb. CTQG, H., 2007, tr.147.

(2) Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX*, Nxb. CTQG, H., 2001, tr.83-84.

(3) Hồ Chí Minh, *Toàn tập*, T2, Nxb. CTQG, H., 2011, tr.289.